



ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม)

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) จำนวน 20 คน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีนักเรียนมาขอสละสิทธิ์เพิ่มเติมจำนวน 1 คน ดังนั้นโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบได้ลำดับสำรองเพิ่มเติมจำนวน 1 คน ได้แก่ นักเรียนผู้สอบได้ลำดับสำรองที่ ส21 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ณ ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

ในการนี้ นักเรียนจะต้องมารายงานตัวเพื่อทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมบิดา มารดา ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานในวันรายงานตัวดังต่อไปนี้

- 1) สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) จะต้องเป็นฉบับที่มีนายทะเบียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองสำเนา และประทับด้วยตราโรงเรียน
- 2) ใบรับรองผลการศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
- 3) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562
- 4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ต้องออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง) และนักเรียน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) คนละ 2 ฉบับ
- 6) สัญญารับการสนับสนุนการศึกษา เอกสารแนบท้ายสัญญา 2 ฉบับ และหนังสือสัญญาค้ำประกัน 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายและอากรแสตมป์ (เอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pccm.ac.th หรือติดต่อรับได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563



(นายประกาศ ออนตาม)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2563

เรียงตามลำดับคะแนน จำนวน 1 คน

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563

ที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ- สกุล	โรงเรียน	จังหวัด
ส21	0104156	เด็กหญิง สุภมาศ เกิดผล	สุวรรณภูมิพิทยไพศาล	ร้อยเอ็ด

